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สือ่ ประเด็นข่าว 

 สารเคมีกําจดัศตัรูพืช 

มติชน ไทยโพสต ์

เวบ็ไซต์ไทยโพสต์ 

ผู้จัดการออนไลน์ 

บ้านเมืองออนไลน์ 

สาํนักข่าวไทยnewtv. 

thaigov กรุงเทพ

ธุรกจิออนไลน์ 

เวบ็ไซต์โพสต์ทูเดย์ 

   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของสธ.ที่จะปกป้อง เสริมสร้าง

สุขภาพประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด รวมทั้งสารเคมีอื่นๆ โดยมีผลิตภัณฑ์

ทดแทนที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้และผู้บริโภค  ขอเป็นกาํลังใจให้ทุกฝ่ายที่ร่วมกันต่อต้านการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรและพร้อมสนับสนุนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย การยกเลิกพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ขึ้นอยู่

กับมติของคกก.วัตถุอันตราย ซึ่งมีคนของสธ. 3 คน ขณะที่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ดูแลกรมวิชาการ

เกษตร มีผู้แทนเป็นคณะกรรมการเช่นกนั ทั้งนี้  ในการลงมติของคกก.วัตถุอนัตราย อยากให้ดาํเนินการอย่างเปิดเผย  

เดลินิวส ์มติชน 

ไทยรัฐ แนวหน้า 

ไทยโพสต์ ไทยรัฐ

ออนไลน ์มติชน

ออนไลน ์ผู้จัดการ

ออนไลน์กรุงเทพ

ธุรกจิออนไลน์ 

Mthai เวบ็ไซต์

เดลินิวส ์

 

 

 

   -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.ยืนยันให้ยกเลิกสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชมาตลอด และขณะนี้

รมว.สธ.ยืนยันให้ยกเลิกใช้ทนัท ีซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสขุภาพของสธ.เป็นการเกบ็ข้อมูลจริง  

    ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้รับหนังสอืจากเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองให้

ช้ีแจงกรณีเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรทั้ง 3 ตัว ซึ่งขอยืนยันว่าข้อมูลที่

เผยแพร่เป็นข้อมูลที่เกบ็อย่างชัดเจนและดาํเนินการมาตลอดเพราะเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อสขุภาพประชาชน  

   -น.ส.เสริมสุข สลักเพช็ร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ช้ีแจงว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะยกเลิกใช้วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร ต้องใช้ข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ ความเป็นอันตรายต่อมนุษย์ มีผลกระทบต่อสุขภาพชัดเจน ผลกระทบกับ

สิ่งแวดล้อม เป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง เป็นสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ และมีสารใช้ทดแทนที่

เหมาะสม ซึ่งเม่ือกรมฯ พิจารณาแล้วจะเสนอคกก.วัตถุอันตราย ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ ห้ามผลิต 

นาํเข้า ส่งออก และขาย เพ่ือออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายต่อไป โดยปัจจุบันมี

วัตถุอนัตรายที่อยู่ในบัญชีต้องเฝ้าระวังตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 18 ชนิด รวมถงึพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริ

ฟอส หากคกก.มีมติอย่างไรกพ็ร้อมปฏบัิติตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทยรัฐ มติชน 

ผู้จัดการออนไลน์ 

บ้านเมืองออนไลน์ 

   -นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า แม้ ก.อุตสาหกรรมจะเหน็ด้วยกบัการยกเลิกการ

ใช้สารทั้ง 3 ชนิด แต่ตามหลักเกณฑต้์องรอให้กรมวิชาการเกษตรส่งเร่ือง พร้อมเหตุผล และวิธกีารรองรับผลกระทบที่

จะเกดิขึ้นกบัเกษตรกร อาท ิการหาสารทดแทน ให้คกก.วัตถุอนัตรายพิจารณา ซึ่งพ.ร.บ.วัตถุอนัตรายฉบับใหม่จะมีผล

บังคับใช้วันที่ 27 ต.ค.นี้  หากประชุมก่อน 27 ต.ค. คณะกรรมการชุดเดิมที่มีรองปลัด ก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน จะ

เป็นผู้พิจารณา หรือหากจะรอคณะกรรมการชุดใหม่ จะมีรมว.อตุสาหกรรม เป็นประธาน 

   -ด้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์สนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด พร้อมเรียกร้อง

ให้รัฐบาลแสดงจุดยืนให้ยกเลิกเพ่ือสร้างความม่ันใจว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทย นอกจากนี้  

ได้เสนอแนวทางดาํเนินการเพ่ิมเติม 3 ข้อ คือ ให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจเดือดร้อนถ้าเลิกใช้

สารเคมีดังกล่าว ให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศนโยบายในประเดน็นี้อย่างชัดเจน และให้ประชาชนและผู้แทนของ

กระทรวงที่ปฏบัิติหน้าที่ในคกก.วัตถุอนัตรายได้รับทราบตรงกนั โดยลงมตแิบบเปิดเผย  

   -นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธปัิตย์ ช้ีแจงกรณมีีกระแสข่าว นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ไม่เหน็

ด้วยกับการยกเลิกสารเคมีอันตราย เพราะนายทุนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีดังกล่าวสนับสนุนพรรคและลอ็บบ้ีไม่ให้

ยกเลิก ว่า เป็นกระบวนการบิดเบือนข้อเทจ็จริง เพ่ือนาํไปสู่ประเดน็การเมือง หากยังมีการพาดพิงพรรคให้เสียหายจะ

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที่ 5 ตุลาคม 2562 

สํานกัสารนิเทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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สือ่ ประเด็นข่าว 

ไทยรัฐออนไลน์ 

เวบ็ไซต์แนวหน้า 

เวบ็ไซต์สยามรัฐ 

กรุงเทพธุรกจิ 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการสดุสปัดาห์ 

 

 

 

 

ไทยโพสต์ คอลัมน์

เกษมราษฎร์ 

ไทยรัฐคอลัมน์หมาย

เหตุประเทศไทย 

ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

   -เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ แถลงยืนยันไม่สนับสนุนการใช้สารพิษในการทาํเกษตร ขอให้

ประธานคกก.วัตถุอันตรายประชุมเร่ืองการแบนสารพิษโดยเรว็ที่สุดและลงมติโดยเปิดเผย ซึ่งได้พูดคุยกับตัวแทน ก.

เกษตรฯ ที่อยู่ในคกก.วัตถุอันตรายให้เดินแนวทางของกระทรวงฯ ที่มีนโยบายไม่เอา 3 สารนี้  และได้เชิญ รมว.

อตุสาหกรรม และรมว.สธ. ให้มาแถลงข่าวเป็นแนวทางเดียวกนัว่าพร้อมจะยกเลิก 3 สารอนัตรายทนัท ี

  -เสนอข่าว ท่าทขีองรัฐมนตรี 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเหน็ตรงกัน เหลือเพียงการเรียกประชุม คกก.วัตถุอันตรายเพ่ือ

พิจารณา ซึ่งขณะนี้ทั้งฝ่ายการเมืองและภาคส่วนต่างๆ ได้ออกมากดดัน แต่คกก.วัตถุอันตรายยังไม่มีกาํหนดนัดหมาย

ประชุม 
บทความ 

   -เสนอบทความ เม่ือวิเคราะห์เชิงลึกพบว่าน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเร่ืองนี้พอสมควร โดยเฉพาะบุคคล

และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีข่าวผู้บริหารของบริษัทสารเคมียักษ์ใหญ่เข้าพบผู้บริหารก.เกษตรฯ 2 คน 

เพ่ือเสนอเงินแลกกบัการยุติการยกเลิกนาํเข้าและจาํหน่ายสารเคมีทางการเกษตร และยังมีข้อมูลว่ามีตัวแทนของบริษัท

ยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตรเข้าพบตัวแทนพรรคเก่าแก่พรรคหนึ่งด้วย จึงสมควรปฏรูิปก.เกษตรฯ โดยกาํหนดให้เป็นวาระ

แห่งชาติ ส่วนพรรคประชาธปัิตย์เสี่ยงที่จะเสยีคะแนนนิยมและฐานเสยีง  
   -กล่าวว่า สังคมต้องช่วยกันจับตา ตรวจสอบมาตรการเกี่ยวกับสารพาราควอตของ ก.เกษตรฯ ว่าจะจาํกัดได้ขนาด

ไหน และในปีหน้าจะมีการยกเลิกได้ถาวรจริงหรือไม่ เพราะนี่คือเร่ืองความเป็นความตายของคนทั้งประเทศ 
   -กล่าวว่า ถึงวันนี้ เช่ือว่าทุกภาคส่วนรับรู้ถึงพิษภัยจากการใช้สารดังกล่าวเป็นอย่างดี นักวิชาการและภาคสังคมได้

ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอย่างหนักในช่วง 2-3 ปีนี้  ในการประชุมคกก.วัตถุอันตรายคร้ังหน้า ขอให้เสนอวาระและ

ลงมติแบบเปิดเผย เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ว่ากรรมการทั้ง 29 คน ใครยืนฝั่งนายทุน ใครยืนอยู่ข้างเกษตรกรและ

ผู้บริโภค 

 ฝุ่น PM 2.5 

มติชน -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ในรายการ Government Weekly ทาง

เพจไทยคู่ฟ้า กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่ น PM 2.5 ว่า อยากให้แก้ด้วยความเข้าใจว่าจะลดปัญหานี้ ได้อย่างไร เม่ือ

สัปดาห์ที่แล้วได้อนุมัติเร่ืองแผนปฏิบัติการลดฝุ่ นละอองระดับ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งอาจต้องขอความร่วมมือประชาชน

เพราะจะมีผลกระทบเร่ืองการจราจรที่จาํเป็นต้องเข้มงวด  

มติชน ไทยรัฐ    -เสนอข่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า รมว.ทส.ได้มอบหมายให้เป็นประธาน คกก.ควบคุมมลพิษ และ

ได้แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาฝุ่ น PM 2.5 โดยมีนายประลอง ดาํรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็น

ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานอื่นประมาณ 10 คน ส่วนข้อกฎหมายที่มีอยู่จะนาํมาบังคับใช้ให้

เตม็ที่ เร่ิมจากเบาไปหนัก และอาจพิจารณากฎหมายเพ่ิมเติม โดยจะได้ผลสรุปการปฏบัิติภายในเดือน พ.ย.นี้  

มติชน  

ผู้จัดการออนไลน์ 

   -เสนอข่าว นายคมสนั สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เร่งเดินหน้ารับมือวิกฤตฝุ่ น PM2.5 เร่ิมปฏิบัติการตั้งแต่

เดือนต.ค. ก่อนห้ามเผาเดด็ขาด 1 มี.ค. 2563 พร้อมจัด Safety Zone ทุกตาํบล หลังฝุ่ นจาง ต้องทาํฝาย-แนวกันไฟ

ป่าเปียกทุกอาํเภอ 

สาํนักข่าวไทย    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เม่ือเดก็ได้รับฝุ่ น PM 2.5ในปริมาณมากหรือเป็น

เวลานานจะสะสมในเนื้อเย่ือปอด โดยเฉพาะเดก็เลก็ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภมิูแพ้ หลอดลมอกัเสบ จะ

มีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษหรือสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งนี้  หากมีอาการผิดปกติ ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจ

ลาํบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสยีงวี๊ด แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ 

ผู้จัดการสดุสปัดาห์    -เสนอบทความว่า ปัญหาฝุ่ นเวียนมาอกีคร้ัง การรับมือของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกาํลังถูกจับตามองว่านโยบาย

มาตรการต่างๆ โดยเฉพาะแผนปฏบัิติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่ นละออง 2562-2567 

จะมีประสทิธภิาพลดมลพิษทางอากาศ ควบคุมสถานการณฝ์ุ่ นควนัในเมืองไทยได้มากน้อยเพียงใด 
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 กฎหมายบริจาคอวยัวะ 

ไทยรัฐ สาํนักข่าวไทย    -เสนอข่าว นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวถึงกรณี นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ 

โฆษกประจาํตัว รมช.สธ. เตรียมตั้งคณะทาํงานศึกษาและยกร่างกฎหมายให้มีการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยเป็น

ระบบอัตโนมัติ ว่า ต้องศึกษาให้ดีว่าวิธีการใดเหมาะกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งต้องมีการประชาพิจารณ์รับฟัง

ความเห็น สิ่งสาํคัญคือความรู้ความเข้าใจของคนในสังคม เพราะหากออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้แต่ญาติเขาไม่

ยินยอมจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ส่วนที่ระบุว่าระยะแรกให้หน่วยงานราชการสอบถามความสมัครใจในการเป็นผู้

บริจาคอวัยวะนั้น ที่ผ่านมามีการดาํเนินการอยู่แล้ว โดยประชาชนที่สนใจเจ้าหน้าที่จะติดสัญลักษณ์สภากาชาดให้ แต่

อาจไม่มีการประชาสมัพันธม์ากนัก  

 สถานการณน์ํ้ าท่วม 

เวบ็ไซต์แนวหน้า 

กรมประชาสมัพันธ ์

   -เสนอข่าว นายชยพล ธติิศักดิ์ อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอด็ ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และให้บริการด้านสาธารณสุข สําหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสาํรวจประเมินความต้องการการ

ช่วยเหลือและจัดทาํบัญชีความเสยีหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

 โครงการรบัยาใกลบ้า้น 

มติชน    -เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากนโยบายลดความแออัดใน

รพ.ของรัฐบาล นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ให้สปสช.ดาํเนินการเร่งด่วน โดยนาํร่องให้ผู้ป่วยไป

รับยาที่ร้านยาใกล้บ้านแบบสมัครใจ โดยมี 4 เงื่อนไขดังนี้  1.ใช้สิทธิบัตรทอง 2.ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต

สงู หอบหืด หรือโรคทางจิตเวช 3.แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ และ 4.ผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านยา 

ผู้ป่วยที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ห้องยาของรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ 50 รพ. 500 ร้านยา  

กรมประชาสมัพันธ ์    -เสนอข่าว นพ.กติต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ เผยว่า มีประชาชนโทรสอบถามโครงการรับ

ยาจิตเวชที่ร้านยาใกล้บ้านช่วง 3 วันแรก วันละ 15-20 สาย ส่วนใหญ่ถามเร่ืองร้านยาและสิทธ ิส่วนผู้ป่วยจิตเวชราย

เก่าที่รับยาเดิมและมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขต อ.เมือง 700-1,000 คน ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจ คาดว่าใน 1-2 สัปดาห์จะ

ทราบจาํนวนชัดเจน  

ไทยรัฐ    -เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ร่วมทาํโครงการ "รับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ" 

กบัคณะเภสชัศาสตร์ ม.ขอนแก่น และสปสช.เขต 7 ขอนแก่น  

 คนไทยไรส้ถานะ 

เวบ็ไซต์สยามรัฐ    -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมบอร์ด สปสช. รับทราบผลการ

ดาํเนินงานพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยไร้สถานะ และเห็นชอบข้อเสนอในเชิง

งบประมาณดูแลคนไทยไร้สถานะให้เข้าถึงบริการสุขภาพ โดยรับข้อเสนอไปผลักดันต่อ ส่วนงบประมาณที่จะใช้แม้จะ

ปิดงบประมาณปี 2563 แล้วแต่ยังมีงบกลางที่สามารถแปรญัตติได้  

   ด้านคณะทาํงานบูรณาการฯ เสนอบอร์ด สปสช. แก้ปัญหาทั้งระบบ โดยตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา มีหน่วย

บริการร่วมเป็นกลไกกระบวนการพิสูจน์สถานะ และเสนอ 2 แนวทาง คือ ขยายกองทุนคืนสิทธิให้ครอบคลุม หรือตั้ง

กองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สถานะ ช่วยเข้าถงึการรักษาระหว่างรอพิสจูน์ 

 พนกังานเวชสถิติรอ้งเรียนถูกกลัน่แกลง้ 

ผู้จัดการออนไลน์    -เสนอข่าว นางสมพิศ รักแดน นายกสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ทาํหนังสือถึง นพ.สุขุม 

กาญจนพิมาย ปลัดสธ. เพ่ือขอความเป็นธรรมให้แก่เจ้าพนักงานเวชสถิติ ลูกจ้างช่ัวคราวของรพช.แห่งหนึ่งใน จ.

นครราชสีมา ที่ถูกผอ.รพ.บังคับให้ลาออกเม่ือ 1 ต.ค. 2562 เนื่องจากถูกกลั่นแกล้งไม่ให้เข้าปฏิบัติงานได้ โดยลอ็ก

ประตูห้องทาํงาน ไม่สามารถสแกนลายนิ้ วมือลงเวลางานได้ โดยสมาคมฯ ได้นาํเร่ืองเข้ากรรมการฯ และเห็นว่าควรมี

การตั้งคณะกรรมการสอบก่อน และการทาํเช่นนี้ อาจทาํให้งานเวชสถิติของรพ.เสียหาย ด้าน ปลัด สธ. กล่าวว่า ยังไม่

เหน็หนังสอืร้องเรียนดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
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 กองแบบแผนประทว้งผอ.คนใหม่ 

ผู้จัดการออนไลน์    -เสนอข่าว ข้าราชการและบุคลากร กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กว่า 50 คน สวมชุดดาํเดินขบวน

จากกรมฯ มารวมตัวบริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกับร้องเพลงจาํขึ้นใจ เพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการแต่งตั้ง นายถาวร แสงขาว 

เป็นผอ.กองแบบแผนคนใหม่ เนื่องจากไม่เคยมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพ และ

เห็นว่า นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ และรักษาการ ผอ.กองแบบแผน ที่ทาํงานกองแบบ

แผนมา 33 ปีควรได้รับการแต่งตั้ง จึงเรียกร้องให้มีการทบทวน 

 โรคซึมเศรา้ 

กรุงเทพธุรกจิ 

คอลัมน์ Big Data 

Analysis 

กรุงเทพธุรกจิ

ออนไลน์ 

 

TNN 

เวบ็กระปุก 

 

 

เพจ Drama-addict 

   -กล่าวว่า รายงานองค์การอนามัยโลก ในปี 2560 มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วโลก 322 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยติด

อันดับต้นๆ ฆ่าตัวตายสูง เฉลี่ย 6 ต่อแสนประชากร โดยผู้หญิงเสี่ยงป่วยซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า โรคซึมเศร้า

เป็นส่วนหนึ่งจากการทาํงานของระบบสมองที่ผิดปกติ ดังนั้น การทาํความเข้าใจภาวะซึมเศร้าจึงมีความสาํคัญ ปัจจุบัน

สามารถทดสอบภาวะซึมเศร้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แอปฯ สบายใจ หรือสายด่วนสุขภาพจิต ทั้งนี้  โรคซึมเศร้า

สามารถรักษาได้ด้วยยาแผนปัจจุบัน การรักษาทางจิตใจ รวมถึงแพทย์ทางเลือกอย่างสมุนไพร เช่น ขม้ินชัน บัวบก 

นํา้มันราํข้าว และจมูกข้าวนํา้มันราํข้าว และฟักทอง โดยสามารถใช้สทิธกิารรักษาได้ทุกสทิธ ิ

   -เสนอข่าว เพจสายหนังเตือนภาพยนตร์เร่ืองโจ๊กเกอร์ ไม่เหมาะกับคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าและอาจก่อให้เกิดความ

รุนแรงได้ โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและตาํรวจนครลอสแองเจลิสได้รับคาํสั่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่คาดฝัน 

เช่นเดียวกับกระแสที่ประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ได้เข้าไปชมพูดเป็นเสียงกันว่าไม่เหมาะกับคนโลกสวย หัวอ่อนหรือเกลียด

ความรุนแรง บางรายดูแล้วจิตตก 

   โพสต์เตือนผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ควรไปดู เพราะอาจเกดิพฤติกรรมเลียนแบบ 

 เปิดศูนยบ์ริการแพทยฉุ์กเฉินรบัโมโตจีพี 

INN thaigov 

ผู้จัดการออนไลน์ 

เวบ็ไซต์สยามรัฐ 

กรมประชาสมัพันธ ์

สาํนักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์

โลก โมโต จีพี  ประจาํปี 2562 ที่ จ.บุรีรัมย์  4-6 ต.ค.นี้  เพ่ือติดตามสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสขุตลอด

การแข่งขัน และจัดระบบด้านการแพทย์และสาธารณสขุในสนามการแข่งขัน 

 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผู้จัดการออนไลน์ 

Thaigov 

   -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คร้ังที่ 

1/2562 ว่า คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างประกาศให้แพทย์สาขาอื่นทาํหน้าที่แทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

พร้อมกาํหนดลกัษณะหน่วยบริการปฐมภมิู ตั้งเป้าเพ่ิมเป็น 2,600 แห่งในปี 2563  

 รพ.ตรงัเปิดตวัตูก้ดบตัรคิว 

มติชน    -เสนอข่าว รพ.ตรังพัฒนาการให้บริการ Digital Service จองบัตรคิวผ่านตู้อัจฉริยะ ใช้เวลาเพียง 4 วินาที ช่วยลด

ขั้นตอนประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี 

 สรรพคุณใบย่านาง 

เวบ็ไซต์สยามรัฐ    -เสนอข่าว Oryor.com ให้ข้อมูลกรณีมีการแชร์สรรพคุณของใบย่านางรักษาโรคเกาต์ได้ ว่า แม้ใบย่านางมีฤทธิ์ใน

การต้านการอกัเสบคล้ายกบัยาต้านการอกัเสบกลุ่ม NSAIDs แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ยืนยันว่ารักษาเกาต์ได้ หากมีอาการ

ที่อาจแสดงว่าเป็นโรคเกาต์ แนะนาํให้ไปพบแพทย์เพ่ือการวินิจฉัยที่ถูกต้อง 

 สมุนไพรโฆษณาสรรพคุณเกินจริง 

มติชนออนไลน์ 

เวบ็ไซต์

ฐานเศรษฐกจิ 

   -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า สสจ.นราธิวาสได้เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์

สขุภาพทางอินเทอร์เนต็ พบการโฆษณาและจาํหน่ายผลิตภัณฑค์รีมสมุนไพรอนัวาทางเฟซบุก๊ อย.จึงตรวจสอบเฟซบุ๊ก

ช่ือ NieyMarinee พบโฆษณาขายครีม Compound Miconazole Nitrate โดยไม่ได้รับอนุญาต และผลิตภัณฑยั์งไม่ได้ขอ



สรุปข่าว สธ.ประจาํวนัที่ 5 ตลุาคม 2562 

 

สือ่ ประเด็นข่าว 

เวบ็ไซต์สยามรัฐ 

สาํนักข่าวไทย 

อนุญาตให้ถูกต้องกับ อย. เตือนผู้ผลิต-ผู้จาํหน่ายปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย หากพบการกระทาํผิด จะถูกดาํเนินคดีอย่าง

เข้มงวด  

 กรมอนามยัสนบัสนุนการคลอดธรรมชาติ 

เชียงใหม่นิวส ์    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์เลือกวิธีการคลอดแบบธรรมชาติ 

เพราะช่วยให้แม่อุ้มลูกได้ตั้งแต่นาทีแรก สร้างความผูกพัน และสามารถให้ลูกดูดนมจากเต้าได้ทันที ส่วนการผ่าท้อง

คลอดเหมาะสาํหรับรายที่จาํเป็นและมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์เท่านั้น  

 ช่ืนชมแพทย ์รพ.อุดรธานี 

ผู้จัดการออนไลน์ 

เวบ็ไซต์คมชัดลึก 

เวบ็ไซต์เดลินิวส ์

   -เสนอข่าว ชาวเนต็ช่ืนชมทีมแพทย์และบุคคลากรห้องผ่าตัดและวิสัญญี รพศ.อุดรธานี ที่ช่วยกันรวมเงินให้ผู้ป่วย

มะเรง็ที่มีฐานะยากจน เพ่ือเป็นค่าเดินทางมารพ. และเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งให้กาํลังใจกบัผู้ป่วย 

 การบริโภคไข่ของคนไทย 

สยามธุรกจิ    -เสนอข่าว นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า คนไทยบริโภคไข่ไก่เพียง 247 ฟองต่อคนต่อปี ตํ่ากว่า

เป้าหมายปี 2561 ที่ 300 ฟองต่อคนต่อปี กระทรวงฯ ร่วมกับเอ้กบอร์ด คณะทาํงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 

300 ฟอง และกรมอนามัย ต้องร่วมกนัรณรงค์ส่งเสริมสขุภาพที่ดีของประชาชนผ่านการบริโภคไข่ไก่  

    น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562-2566 ตั้ง

เป้าคนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี ภายใต้แนวคิด "กนิไข่ทุกวัน กนิได้ทุกวัย"  

   นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอร่ี มีโปรตีน 7 กรัม และมี

กรดอะมิโนที่จาํเป็นต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการทาํงานของระบบประสาท กระตุ้นการทาํงานของ

สมอง เสริมสมาธิและความจาํ เลซิธินในไข่แดงเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท ช่วยบํารุงประสาท ป้องกันหลอด

เลือดแขง็ตัว ป้องกันโรคหัวใจ ฯลฯ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เดก็และเยาวชน รวมถึงช่วยบาํรุงสมองใน

กลุ่มวัยทาํงานและผู้สงูอายุ 

 ปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

เวบ็ไซต์ข่าวสด    -เสนอข่าว นายภคนันท ์เครือแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ ปี 2563 จ.พะเยา กล่าวว่า ข้อมูลของสสจ.พะเยา พบสถานการณ์แม่วัยรุ่นไทยเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยอตัราการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน จ.พะเยา ปี 2560- 2562 มีแนวโน้มสงูขึ้นจากร้อยละ 72 เป็น

ร้อยละ 77 และ 82 ตามลาํดับ ส่วนอตัราการตั้งครรภ์ซํา้ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สงูขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 

15 และ 16 โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะเปราะบาง  

 บุหรี่ไฟฟ้า 

ข่าวสด มติชน 

ไทยโพสต์ 

  -เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกนัโรคของสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า จาํนวนผู้ป่วยโรคเกี่ยวกบัปอดที่อาจเช่ือมโยงการใช้

บุหร่ีไฟฟ้าเพ่ิมจาก 875 คน เป็น 1,080 คน ผู้เสยีชีวิตเพ่ิมเป็น 18 ราย คาดว่าจาํนวนผู้ป่วยและเสยีชีวิตจะสงูขึ้น แต่

แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสาเหตุเกี่ยวข้องโดยตรงกบับุหร่ีไฟฟ้าหรือไม่ 

 


